

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỬA CHÙA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV

Tủa Chùa, ngày

tháng 02 năm 2025

V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Ất Tỵ năm 2025; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động công vụ; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 25/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc tổ chức tết Ất Tỵ năm 2025; Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 04/01/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa về việc tổ chức tết Ất Tỵ năm 2025;

Thực hiện Công văn số 143/SNV-TTr ngày 24/12/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và các biện pháp bảo đảm đón tết Ất Tỵ năm 2025 và chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 25/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tết Ất Tỵ năm 2025; Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 03/01/2025 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Ất Tỵ năm

2025; Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 04/01/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tòa Chùa về việc tổ chức tết Ất Ty năm 2025; Công văn số 143/SNV-TTr ngày 24/12/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và các biện pháp bảo đảm đón tết Ất Ty năm 2025 và các chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

- Khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 ngay từ đầu năm mới. Khẩn trương tổ chức hoạt động của cơ quan ngay sau khi nghỉ tết Nguyên đán theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

- Các xã, thị trấn quản lý tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; việc tổ chức lễ hội, các hoạt động vui chơi, giải trí ngày xuân bảo đảm trang trọng, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tổ chức và tham gia lễ hội. Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và đảm bảo việc lao động, sản xuất, học tập của học sinh trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Đoàn kiểm tra liên ngành của Tỉnh, Sở Nội vụ, UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc thực hiện quy tắc ứng xử, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các hoạt động công vụ trên địa bàn huyện.

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần, duy trì ổn định nền nếp dạy và học sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo thời gian theo quy định của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh.

3. Giao Phòng Nội vụ huyện

Tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp

luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; theo dõi chặt chẽ để tham mưu cho UBND huyện thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng, xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm đối với các tập thể, cá nhân.

Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND huyện.

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lường Tuấn Anh